

Các cầ quan cầa Chính phể cầa các tể chể c, đầo thể cầ n giúp để Quể VIFOTEC để Quể hoể t để ng có hiể u quể .

Viể c ra để i Quể Hể trể Sáng tể o Kể thuể t Viể t Nam nhể m tể p hể p, để ng viể n, khuyể n khể ch, hể trể các tài năng sáng tể o cầa cầ nể c phát huy hể t mể i khể năng cầa mình vào viể c phát triể n nể n khoa hể c kể thuể t nể c nhà, góp phể n đắ ng kể vào viể c giể i quyể t yể u cầ u bể c bách đắ ng để t ra cầa nể n kinh tể xã hể i cung nhể Sể nghiể p phát triể n để t nể c chung. Viể c xây để ng “Quể Hể trể Sáng tể o Kể thuể t Viể t Nam” là viể c làm cầ n thiể t, có ý nghĩa xã hể i sầ u sể c. Biể t bao nhiêu tài năng và tiể m lể c sáng tể o cầa quể n chúng lao để ng cầ n để c phát hiể n. Bể i để ng và hể trể vì vể y viể c hể i để ng hể ng hoể t để ng cầa Quể vào mể t phong trào có tính xã hể i vể i mể c để c cao cầ cầa Quể chể c chể n sể để c Sể ng hể rể ng rầ i cầa để luể n cũng nhể trong nể c và ngoài nể c. Để u quan trể ng là cầ n có chể ng trể ng hoể t để ng thiể t thể c, có hiể u quể để Quể ngày càng có uy tể n và mể rể ng phể m vi hoể t để ng cầa mình. Viể c làm này phể hể p vể i bể i cầ nh xã hể i cầa nể n kinh tể hàng hóa nhiể u thanh phể n theo cầ chể thể trể ng vì nó đắ ng để c yể u cầ u, nguyể n vể ng cầa quể n chúng lao để ng đắ ng tể o thuể c mể i tể ng lể p, mể i thành phể n kinh tể .

Các cầ quan cầa Chính phể để c biể t là Bể Khoa hể c Công nghể Môi trể ng, Bể Lao để ng Thể ng binh và Xã hể i, Bể Tài Chính, cùng các tể chể c đầo thể cùng quan tâm, giúp để để Quể hoat để ng có hiể u quể và theo đắ ng pháp luể t cầa nhà nể c. Đây vể a là trách nhiể m vể a thể hiể n Sể để i mể i vể hể ng thể c để i vể i viể c phát triể n phong trào Sáng tể o khoa hể c kể thuể t cầa quể n chúng trên tinh thể n nhà nể c và nhân dân cùng làm. Tôi mong rể ng nhiể u để ng chí có nhiể t tể ng và uy tể n cao tể p tể c tham gia hoể t để ng cầa hể i để ng bể o trể và góp phể n tích cầ c vào hoể t để ng cầa Quể làm cho Quể ngày càng phát triể n tể t và có uy tể n trong để luể n xã hể i.

Chúc các để ng chí mể nh khể e (trể ch)

